

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. กรณีเหตุวางระเบิดและเพลิงไหม้ใน ๗ จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และกรณีทหารจำนวน ๕ นาย ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมยี่นไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที

๒. ผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องการจัดทำแผนปฏิรูปกิจการตำรวจ

๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภา และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มอบหมายให้รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และมอบหมายให้รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง แลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามลำดับ จากนั้นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้แจ้งวิธีการและกำหนดเวลาในการนำเสนอแผนงานต่อที่ประชุม โดยให้คณะกรรมการแต่ละด้านไปหารือ เมื่อได้ผลการหารือแล้ว ให้คณะกรรมการแต่ละด้านนำเสนอภาพรวมแผนงานต่อที่ประชุมโดยใช้เวลาคณะละไม่เกิน ๑๐ นาที และให้สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็นในแต่ละด้าน ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น

เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ให้คณะกรรมการธิการแต่ละด้านไปหารือ
เพื่อเสนอภาพรวมแผนงานและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๖ นาฬิกา

Sr. Manas

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงาน rayงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th